



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สอใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 หน้า 7 มูลค่าข่าว .-

## พร้อมเปิดลงทะเบียนที่แกลส'67

● ทปอ.เร่งปรับระบบ-อัปเดตข้อมูลทัน28ต.ค.

● ลุ้น'ศุภมาส'หางบอัดฉีดค่าสมัคร'รอบ3'

นายชาติ เจริญลาภานพรัตน์ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่แกลส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การรับสมัครที่แกลส ประจำปีการศึกษา 2567 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใช้งานในระบบตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมระบบพร้อมแล้ว โดยใช้ระบบเดิม แต่ปรับปรุงเล็กน้อยก็พร้อมเปิดใช้งาน แต่ที่ยากคือการนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ที่ส่งมาจากโรงเรียนในสังกัดต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ต้องรอให้โรงเรียนสอบปลายภาค ปิดภาคเรียนและประมวลผล แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ระบบที่แกลส คาดว่าจะนำเข้าข้อมูลได้ทันเปิดลงทะเบียนในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

นายชาติกล่าวต่อว่า ที่แกลส'67 มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือในการสมัครทุกรอบจะระบุข้อมูลแต่ละสาขาวิชาละเอียดมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร อัตราการได้งานทำ เงินเดือนเฉลี่ย และอัตราการจบของแต่ละหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้อาจได้ไม่ครบทุกหลักสูตร เพราะการนำเข้าข้อมูลส่วนนี้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น แม้ ทปอ. จะเปิดระบบให้ใส่ข้อมูล แต่บางมหาวิทยาลัยอาจเลือกไม่นำเข้าข้อมูล หรือไม่พร้อมที่จะนำเข้าข้อมูลได้ ส่วนสาเหตุที่ระบุรายละเอียดมาก

ขนาดนี้ เพราะที่ผ่านมาผู้สมัครหลายราย เมื่อเข้าไปเรียนแล้วซึบบ้าง หรือยื่นยันลืทธิแล้วกดสละลืทธิบ้าง เนื่องจากทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายใช้ตลอดหลักสูตรแล้วพบว่าจ่ายไม่ไหว จึงอยากให้ผู้สมัครรับรู้ข้อมูลนี้ตั้งแต่เลือกสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้นๆ

นายชาติกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่า มีผู้สมัครเลือกเรียนหลักสูตรนั้นๆ เพราะคิดว่าได้เงินเดือนดี โดยไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงซึ่งที่ผ่านมาแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องสรุปข้อมูลหลักสูตรของตนเอง ทั้งอัตราการเรียนรู้ จบ อัตราการมีงานทำ ส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อยู่แล้ว จึงมองว่าเมื่อมีข้อมูลนี้อยู่ในมือน่าจะนำมาเปิดเผยให้ผู้สมัครรู้ไปเลย เพราะถือเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชานั้นๆ เชื่อว่าหากให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน คนซึบก็อาจจะน้อยลงด้วย

“ผมไม่ได้เข้าไปรายงานผลการดำเนินการที่แกลสให้ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการอว. แต่ผู้บริหาร ทปอ.ได้เข้าไปพบแล้ว ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการ อว.สอบถามถึงค่าสมัครคัดเลือก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ รัฐมนตรีว่าการอว.อาจหางบประมาณของรัฐบาลสนับสนุน ลดค่าใช้จ่ายในการสมัครรอบ 3 แอดมิชชันส์ ที่เสียค่าสมัคร 150-900 บาท เพื่อลดภาระให้

นักเรียน และผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง” นายชาติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับที่แกลส'67 เปิดรับสมัคร 4 รอบ ได้แก่ รอบ 1 เพิ่มสะสมผลงาน วันรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ยืนยันลืทธิในระบบ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ สละลืทธิในระบบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ หรือวันที่ 4 พฤษภาคม รอบ 2 โควต้า วันรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ วันที่ 2 พฤษภาคม ยืนยันลืทธิในระบบ วันที่ 2-3 พฤษภาคม สละลืทธิในระบบ วันที่ 4 พฤษภาคม รอบ 3 แอดมิชชันส์ รับสมัครในระบบ mytcas.com วันที่ 6-12 พฤษภาคม ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม ยืนยันลืทธิในระบบ วันที่ 20-21 พฤษภาคม สละลืทธิในระบบ วันที่ 26 พฤษภาคม และรอบ 4 รับตรงอิสระ รับสมัครตามมหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 27 พฤษภาคม -5 มิถุนายน ประกาศผลในระบบครั้งแรก วันที่ 6 มิถุนายน และประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน